



ISO 9001:2015
QMS 06020/1049

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย GRADUATE NEWS

The Graduate School, Ramkhamhaeng University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารทำชัย ชั้น 3 ห้วมหาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0 2310 8564 www.grad.ru.ac.th e-mail: graduate@ru.ac.th

ปีที่ 9 ฉบับ 10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565



บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2565

---เปลี่ยนแปลง---
การสอบคัดเลือก เป็นแบบ Online

☑ ป.โท (ตามประกาศรับสมัคร)

☑ ป.เอก เคมีประยุกต์

☑ ป.เอก ชีววิทยา

f เพจรับสมัครและลงทะเบียน ป.โท ส่วนกลาง ม.รามคำแหง

☎ 02-3108563

เพิ่งผ่านพ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆ ครั้งนะคะ ถือเป็นการจัดงานนี้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้จัดเพราะสถานการณ์โควิด การจัดงานจึงอยู่ภายใต้สถานการณ์โรคภัยที่ยังแพร่ระบาด แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เข้าสู่ช่วงกลางปีที่เรา เหล่านักศึกษาทั้งหลายที่ยังเรียนไม่จบก็ต้องขยัน มุ่งมั่นฝ่าฟันกันไป พร้อมทั้งยังต้องไม่ประมาท การ์ดไม่ตก แม้โรคภัยจะไม่รุนแรงเหมือนครั้งเกิดการแพร่ระบาดใหม่ ๆ แต่กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงยังคงมี และเสียชีวิตต่อเนื่อง นั่นคือพ่อแม่ ผู้ปกครองของเรา บางท่านไม่ยอมฉีดวัคซีน ส่วนเรา มักจะฉีดแล้ว หากคิด หากป่วยคงไม่รุนแรง แต่เราอาจเป็นพาหะนำพาความเสี่ยงไปยังท่านเหล่านั้นได้ จึงต้องไม่ประมาท และเดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นหลังปีใหม่ไทย สงกรานต์ผ่านพ้นไป หากคิด จะปรับปรุงสิ่งใดยังไม่สาย เริ่มต้นได้เสมอ

บัณฑิตวิทยาลัยยังคงเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร และให้กำลังใจนักศึกษาทุกท่านเสมอ แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดีครับ



บัณฑิตวิทยาลัย อาคารทำชัยน 3 โทร. 02-310-8660-65
www.grad.ru.ac.th

อ. พงศธร นัทธิประทุม
บรรณาริการ

กองบรรณาริการ

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

เข้าชอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ปรึกษา ผศ. ดร. สิบทอง ปรานใหญ่

บรรณาริการบริหาร รศ. ดร. ศุภชัย ศุภผล

บรรณาริการ อ. พงศธร นัทธิประทุม

กองบรรณาริการ อ. ดร. ประมต วรรณบวร, อ. ดร. ปิยวรรณ ศิริเดชชอง

ผู้จัดการ นางสาวชัชฌิ ศรีแก้ว

ช่างภาพ นายอมรศักดิ์ สุวรรณโชติ, นายจรูญกิจ แม้นทิบูลย์

ฝ่ายจัดการ นางสาวศศิธร ชำนิชลิส

ฝ่ายจัดพิมพ์ นางสาวกัญญา ชัชฌัก

จัดรูปเล่ม นางสาวกัญญา ชัชฌัก, นายอมรศักดิ์ สุวรรณโชติ, นายเกียรติไทร เมฆวิจิตร

พิสูจน์อักษร กองบรรณาริการ



ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019) (ฉบับที่ ๔)

เพื่อดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019) และตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019) มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงออกประกาศ หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019) ดังนี้

๑. ให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019) ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาแต่ละระดับการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑.๑ ปริญญาตรี ๔ ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๘ (รหัสประจำตัว ๕๗...)
- ๑.๒ ปริญญาตรี ๕ ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๑๐ (รหัสประจำตัว ๕๕...)
- ๑.๓ ปริญญาตรี ๖ ปี เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๑๒ (รหัสประจำตัว ๕๓...)
- ๑.๔ ปริญญาโท เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕ (รหัสประจำตัว ๖๐...)
- ๑.๕ ปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖ (รหัสประจำตัว ๕๙...) รวมทั้งนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอกที่ครบระยะเวลาการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑. มีสิทธิขยายระยะเวลาการศึกษาได้อัตโนมัติโดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ใช้สิทธิขยายระยะเวลาการศึกษา

๓. นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑. ให้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิบบงษ์ ปราบใหญ่)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

3 เหตุผลในการจัดทำหลักสูตร

- 3.1 เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- 3.2 เพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- 4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีความรู้ระดับสูงเพื่อพัฒนาประเทศ มุ่งเน้น การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใฝ่รู้คิดอย่างวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรม
- 4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ระดับสูงทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ทั้งในงานราชการและเอกชน รวมทั้งมีความสามารถที่จะเรียนต่อในระดับสูงได้

5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

- 5.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกทางวิทยาศาสตร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 คุณสมบัติ ตามข้อ 5.1 และคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ

6 การจัดการศึกษา

- 6.1 ระบบการเรียน ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา (Block Course System) หมายถึงเรียนจบในกระบวนวิชานั้นและสอบวัดผล แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
- 6.2 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชา
- 6.3 ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบ แผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

สะกดผิด ชีวิตเปลี่ยน

อ. พงศธร นัทธิประทุม

สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการเขียนงานนิพนธ์ นอกเหนือไปจากเนื้อหา รูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิงต่าง ๆ นั่นก็คือ “การพิสูจน์อักษร” การสะกดคำต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากละเลย หรือขาดความระมัดระวัง เพราะคิดว่าตนเองเขียนถูกต้องแล้ว คำเหล่านั้นก็จะเขียนผิด งานนิพนธ์ของนักศึกษาก็ย่อมน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์การตรวจรูปแบบงานนิพนธ์ของผู้เขียน มักพบความผิดพลาดในส่วนนี้อยู่บ่อยครั้ง หากเจ้าของผลงานไม่กลั่นกรองมาก่อน แม้ว่าจะมีผู้ตรวจคอยกรองอีกชั้น แต่ก็อาจหลุดรอดสายตาไปได้ ดังนั้น ต้นน้ำย่อมดีกว่าปลายน้ำ หากตั้งต้น กลั่นกรองให้รอบคอบ ความผิดพลาด บกพร่องก็น้อยลง บทความชิ้นนี้จึงขอรวบรวมคำที่นักศึกษา มักเขียนผิดบ่อย ๆ มาเป็นตัวอย่างบางคำ ซึ่งแน่นอนว่ามีมากกว่านี้ แต่ด้วยเนื้อที่อันจำกัดจึงนำเสนอคำที่ง่าย ๆ แต่ผิดบ่อย หรือไม่ง่าย แต่ผู้เขียนงานนิพนธ์เข้าใจว่าแบบนั้น แบบนี้ถูกต้องแล้ว จึงไม่เปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำต่าง ๆ เหล่านั้น มีดังต่อไปนี้

คำที่มักเขียนผิด	คำที่เขียนถูกต้อง
อินเตอร์เน็ต	อินเทอร์เน็ต
โลกาภิวัตน์	โลกาภิวัตน์
ศิระชะ	ศิระชะ
ปรากฏ	ปรากฏ
คอร์ปชั่น	คอร์รัปชัน
ฟังก์ชัน	ฟังก์ชัน
วิตโฮ	วิตโฮ
เว็บไซต์/เวบไซต์	เว็บไซต์
คลินิก/คลินิค	คลินิก
กะเพรา	กะเพรา
อนุญาต	อนุญาต
ตระเวน	ตระเวน
เวียงจันทร์	เวียงจันทน์
สังเกตุ	สังเกต

คำต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นคำที่ผู้เขียนซึ่งตรวจรูปแบบงานนิพนธ์ของนักศึกษาแล้วพบว่านักศึกษา มักเขียนผิดค่อนข้างมาก ซึ่งตามทีกล่าวไปข้างต้นดูเหมือนเป็นคำง่าย ๆ แต่พอง่ายแล้วเรามักละเลยและเข้าใจว่าถูกต้อง และใช้ผิดพลาดสม่ำเสมอ และอย่างเช่น ในกรณีของชื่อเมือง ชื่อประเทศ หากเราพิมพ์ผิด เขียนไม่ถูก ก็จะกลายเป็นว่าไม่ใช่เมืองนั้น หรือประเทศนั้น ตัวเราเองแต่ละคนก็เช่นกัน เรามีนาม มีชื่อเฉพาะ หากมีคนสะกดชื่อเรา หรืออ่านออกเสียงชื่อเราไม่ถูกต้อง นั้นย่อมไม่ใช่ตัวเรา ดังนั้น หลังจากที่เราเขียนงานนิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนการพิสูจน์อักษรหรือการตรวจสอบ ตรวจทาน อ่านทั้งเล่มจึงจำเป็น และสำคัญ เพื่อไม่ให้งานของเราผิดพลาด เพราะงานนิพนธ์เป็นหน้าตาเป็นตาของมหาวิทยาลัย และเป็นหน้าเป็นตาของเรา มีชื่อเราบนปก เราจึงควรใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่ผิดพลาดเลย

Thesis Clinic

บริการรับให้คำปรึกษาแนะนำ

รูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง การส่งตรวจรูปเล่ม ในดุขฎีนิพนธ์

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

โดยผู้ตรวจรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย

ในวันและเวลาราชการ

โทร. 02-3108557





ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)
ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และการปฏิบัติงาน ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ดังนี้

ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

พ. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ - ศ. ๑ เม.ย. ๒๕๖๕	รับสมัครทาง Internet
ส. ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕	ทดสอบศัทยภาพ (ข้อเขียน)
พ. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบศัทยภาพ (ข้อเขียน)
พ. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕ - พ. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕	สอบสัมภาษณ์
พ. ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
ส. ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ - อ. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๕	ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ (ที่มหาวิทยาลัยฯ)
ส. ๒ ก.ค. ๒๕๖๕	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ศ. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ - ศ. ๘ ก.ค. ๒๕๖๕	ลงทะเบียนเรียนทาง Internet (นักศึกษาเก่า)
อ. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕ - พ. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕	ลงทะเบียนเรียนล่าช้าทาง Internet (นักศึกษาเก่า) (ค่าขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ ๑๐๐ บาท)
พ. ๓ ส.ค. ๒๕๖๕ - อ. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕	บรรยายในชั้นเรียน
พ. ๓ ส.ค. ๒๕๖๕ - อ. ๙ ส.ค. ๒๕๖๕	ลงทะเบียน บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า) (ที่มหาวิทยาลัยฯ)
ศ. ๗ ต.ค. ๒๕๖๕	วันสุดท้ายของการบอกเลิกกระบวนวิชา โดยปรากฏอักษร W ในใบรับรองผลการศึกษา
ศ. ๘ เม.ย. ๒๕๖๕ - ๘ ก.ย. ๒๕๖๕	วันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
พ. ๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ - พ. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕	สอบไล่